

NDR
ตั้งเป้ารายได้
800-900 ล้าน

NDR ตั้งเป้าปีนี้รายได้ฟื้นตัว

● กลับสู่ระดับ 800-900 ล.พร้อมลุยตลาดภูมิภาค

NDR ตั้งเป้าปีนี้รายได้ฟื้นคืนที่ 800-900 ล้านบาท หลังปีก่อนทำได้ 700 ล้านบาท เผยแผนธุรกิจ เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ให้บริษัทย่อยในมาเลเซีย พร้อมรุกตลาดภูมิภาค อินโดนีเซีย-เวียดนาม เล็งหาธุรกิจใหม่เพื่อควบรวมกิจการสร้าง

New S-Curve

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์-วณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงาน ปี 2564 ว่า บริษัทตั้งเป้ามีรายได้รวมกลับสู่ระดับปกติที่ 800-900 ล้านบาท จากปี 2563 ที่มีรายได้รวม



ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วณิชชา

ได้รวม 700 ล้านบาท ด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้กับบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย และการขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม จากปัจจุบันได้เข้าสู่ตลาดเมียนมา / กัมพูชา / ลาวและมาเลเซีย แล้ว ขณะเดียวกันจะมีการปรับกลยุทธ์ระยะสั้นตามสถานการณ์ปี 2564 โดยการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มช่องทางการขาย เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงปรับกลยุทธ์การขายให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้น เพื่อรักษาผลกำไรของบริษัท และจัดลำดับความสำคัญการลงทุนเลือกลงทุนกับโครงการที่มีผลต่อผลประกอบการเป็นลำดับต้น

นอกจากนี้จะมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นระบบ

Automation พัฒนาการออกแบบเครื่องจักรใหม่ และปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ความสามารถในการผลิต ลดจำนวนพนักงานลงได้ มองหาโอกาสขยายไปยังธุรกิจอื่นเพิ่มเติม

สำหรับการเติบโตในธุรกิจเดิมหรือธุรกิจยางรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์นั้น บริษัทจะมุ่งหาตลาดส่งออกมากขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพสินค้าให้มีคุณภาพสูง ขยายช่องทางการขายใหม่ ๆ เพื่อสร้างฐานลูกค้าและรายได้ให้เติบโต รวมทั้งมองหาธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเข้าไปลงทุนควบรวมกิจการ (M&A) ซึ่งอาจเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเป็น New S-Curve เพื่อสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทมีแผนตอบรับทั้งมุมมองและลบ เพราะในวิกฤตยังมีโอกาสสร้างรายได้ เช่น การเติบโตของตลาดเดลิเวอรีช่วยหนุนการใช้ยางรถจักรยานยนต์มากขึ้นอีกด้วย

นายชัยสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 31 มีนาคมนี้ บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่โรงแรม ดิ ออมเมอรัลด์ จึงขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย ■